

Tâm Tình Cảm Nhận

Kính gửi: Cha Tuấn

Sau đây là một vài tâm tình và cảm nhận của con xin được gửi đến Cha. Con cảm ơn Cha vì Cha đã cho gạo chúng con, Cha đã không ngừng âm thầm giúp đỡ chúng con dù Cha ở một nơi rất xa, Cha đã cho gạo hàng tháng để chúng con có nơi ở, cơm ăn để học. Cha đã đến với chúng con chỉ một thời gian ngắn nhưng sự ấm áp của Cha vẫn còn mãi trên mỗi người chúng con và chúng con biết rằng dù Cha ở một nơi xa xôi nào đó thì Cha vẫn nhớ đến chúng con. Cha đến với chúng con bằng sự hài hòa, vui nhộn, yêu đời, Cha đã phục vụ Hội Thánh là dân Chúa và niềm vui của Cha, Cha đem đi giao truyền cho chúng con và Cha rao giảng cho chúng con bằng lời thân thiện ngọt ngào và yêu thương chúng con như một người bố vậy. Cha mang kẹo Sô-cô-la cho chúng con ăn, mùi hương thơm của kẹo đã ngọt thấm vào trong lòng chúng con khiến chúng con cảm thấy nhẹ lòng và yêu mến Chúa hơn. Cha như những hạt giống gieo vào đất tốt vậy, những hạt đó sẽ được sáu mươi hạt hoặc một trăm hạt. Và chúng con cũng xin cảm ơn Bà Minh, một người không cùng đạo với chúng con nhưng Bà là một người rất tốt bụng đã giúp gạo hàng tháng cho chúng con ăn mãi dù chúng con chưa thấy Bà và chưa gặp Bà bao giờ nhưng qua lời kể của chị thì chúng con đã cảm nhận được lòng yêu của Bà. Con xin cảm ơn Cha, con hứa con sẽ luôn cố gắng trong mọi công việc để con cũng được mời gọi đến những vùng khó khăn để giúp đỡ mọi người như Cha đã giúp chúng con.

Con cảm ơn Cha

Con kính chúc Cha và toàn thể Ân Nhân một năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa.

Con: Thảo A Cho
Học sinh Lưu Trú Sapa.

Tâm Tình Cảm Nhận



Kính gửi: Cha Tuấn

Sau đây là một vài tâm tình và cảm nhận của con xin được gửi đến Cha.

Con cảm ơn Cha vì Cha đã cho gạo chúng con, Cha đã không ngừng âm thầm giúp đỡ chúng con dù Cha ở một nơi rất xa, Cha đã cho gạo hàng tháng để chúng con có nơi ở, cơm ăn để học. Cha đã đến với chúng con chỉ một thời gian ngắn nhưng sự ấm áp của Cha vẫn còn mãi trên mỗi người chúng con và chúng con biết rằng dù Cha ở một nơi xa xôi nào đó thì Cha vẫn nhớ đến chúng con. Cha đến với chúng con bằng sự hài hòa, vui nhộn, yêu đời, Cha đã phục vụ Hội Thánh là dân Chúa và niềm vui của Cha, Cha đem đi giao truyền cho chúng con và Cha rao giảng cho chúng con bằng lời thân thiện ngọt ngào và yêu thương chúng con như một người bố vậy.

Cha mang kẹo Sô-cô-la cho chúng con ăn, mùi hương thơm của kẹo đã ngọt thấm vào trong tim chúng con, khiến chúng con cảm thấy nhẹ lòng và yêu mến Chúa hơn. Cha như những hạt giống gieo vào đất tốt vậy, những hạt đó sẽ được sáu mươi hạt hoặc một trăm hạt.

Và chúng con cũng xin cảm ơn Bà Minh, một người không cùng đạo với chúng con nhưng Bà là một người rất tốt bụng đã giúp gạo hàng tháng cho chúng con ăn, mặc dù chúng con chưa thấy Bà và chưa gặp Bà bao giờ, nhưng qua lời kể thì chúng con đã cảm nhận được tấm lòng của Bà.

Con xin cảm ơn Cha, con hứa sẽ luôn cố gắng trong mọi công việc để con cũng được Chúa mời gọi đến những vùng khó khăn để giúp đỡ mọi người như Cha đã giúp chúng con.

Con cảm ơn Cha

Con kính chúc Cha và toàn thể Ân Nhân một năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa.

Con: Thảo A Cho (Học sinh Lưu Trú Sapa)